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รายงานการประชุมปกติสโมสรฯ ประจ าปี  2567 - 2568   คร้ังที่  6/ 2567 - 2568 
วนัองัคารที่  3  กนัยายน  2567 ณ  ห้องประชุมช้ัน 3  ส านักงานตลาดศรีเมือง 

------------------------------------------------- 

เวลา  20.00 น.    ประธานเคาะฆ้อง และกล่าวเปิดประชุม (อน.ประลอง โชติศิริคุณวฒัน์) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม           
1.นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ     2.อน.ชยัยงค ์ นนัทชยัพร 
3.ผชภ.ปฐมพร  เจียสกุล    4.อน.วิเชียร  คุตตวสั 
5.อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ   6.อน.ศิริลกัษณ์  วรรณเทวี  
7.อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์  8.อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์ 
9.รทร.นนัทิพร  วรรณเทวี     

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ทางไลน์)   
  1. อน.ปิยนุช  ภู่สวสัด์ิ   
 

ปฏิคมแนะน าแขกเยี่ยมสโมสร (อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์) 
  1.แอนน์นฤมล  โชติศิริคุณวฒัน์ 2.แอนน์กอบแกว้  คุตตวสั   

3.แอนน์ประนอม  นนัทชยัพร   
 

วาระที่  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ   
   1.1 วนัเสาร์ท่ี 24  สิงหาคม  2567  เวลา 18.00 น. - 21.00 น. สโมสรโรตารี                   

แก่นจนัทน์  ร่วมงานฉลองนายก และคณะกรรมการบริหารไลออนส์ขวญัเมือง ณ โรงแรม
เวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี  มีสมาชิก 10 ท่าน ร่วมงาน ได้แก่ นายก อน.วิชัยดิษฐ์                      
อน.กรรณิกา  อน.ชยัยงค์  แอนน์ประนอม  รทร.ทนงศกัด์ิ  แอนน์ลินจง  อน.ปราโมทย ์ 
อน.อภิวฒัน์  รทร.ยทุธศกัด์ิ   ค่าลงทะเบียน  4,000  บาท   

1.2 วนัจนัทร์ท่ี  26  สิงหาคม  2567  เวลา 09.30 น. - 14.00 น. นายกเขา้ร่วมประชุม 
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หารือแนวทางการด าเนินโครงการเพิ่มทกัษะอาชีพแก่นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลงัจบ
การศึกษาภาคบงัคบั  ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี   

1.3 วนัองัคารท่ี  26  สิงหาคม  2567  เวลา 18.00 น. - 21.30 น. สโมสรจดักิจกรรม 
วนัแอนน์ ณ ห้องอาหารทอขา้ว โรงแรม ณ เวลา โดยมีประธานแอนน์วีณา ศรีสรรพางค ์ 
เป็นประธาน  มวลสมาชิกครอบครัวแก่นจันทน์ได้ร่วมสังสรรค์   ร่วมกิจกรรมเกมส์
สันทนาการ  และมุฑิตาจิต 

1.3.1 ประกาศเกียรติคุณ และมอบช่อดอกไมแ้สดงความยนิดี กบัมวลสมาชิก 
1). ประธานแอนน์วีณา ศรีสรรพางค์  ไดรั้บรางวลัแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจ า

จงัหวดัราชบุรี  
2). อน.สัมพนัธ์  ชยัวิเศษจินดา  ไดรั้บการคดัเลือกเป็นสมาชิกวฒิุสภา  
3). อน.ปฐมพร  เจียสกุล ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูช่้วยผูว้า่การภาค พื้นท่ี19 
1.3.2. ร่วมยินดีกับมวลสมาชิกท่ีมีว ันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม                   

ได้แก่ อน.เกริกไกร, สุภาพบุรุษโกวิทย์, แอนน์มัณฑนา, โรตาลูกของ อน.ปราโมทย์               
และเดือนสิงหาคม อน.สัมพนัธ์ , ปธ.แอนน์วีณา, แอนน์กอบแก้ว โดยมี อน.นพ.กมิล                       
กล่าวอ านวยพร และ นย.พิสมยั มอบของขวญัวนัเกิด 

- ขอขอบคุณ อน.กรรณิกา ท าของหวานอร่อยมาเล้ียงสมาชิก 
1.4 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 18.00 น.- เวลา 02.30 น. ของวนัท่ี 30  

สิงหาคม  2567  ขอขอบคุณคณะต้อนรับสมาชิกจอนจูดง นายกพัค บยอง คยู   และ       
นยล. ยนูแซมซอฟ ท่ีเดินทางมามอบโครงการโกลบอลแกรนทท่ี์สุวรรณภูมิ  ประกอบดว้ย  
นายก อน.กญัญลกัษณ์, แอนน์นฤมล,  แอนน์ลินจง, อน.วิชยัดิษฐ ์

- อน.สมภพ  อนุเคราะห์ยานพาหนะ  พร้อมพนกังานขบั 
- และ ขอบคุณการไปส่งในวนัท่ี 30 สิงหาคม  ระหวา่ง 18.00 -  01.30 น. 

1.5 วนัท่ี 30 สิงหาคม 2567  สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ขอขอบคุณคณะท างาน และ 
มวลสมาชิก  ท่ีจดัและร่วมกิจกรรม 

1.5.1 ส่งมอบโครงการโกลบอลแกรนท์  2456365  โครงการมอบเคร่ืองมือ
ทางการแพทยต์ูอ้บขาเทียม Infrared ให้โรงพยาบาลราชบุรี  
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- รายละเอียดงบประมาณ เคร่ืองมือท่ีมอบ ขอให้ อน.สมภพ ประธาน
อนุกรรมการโครงการโกลบอลแกรนท์  และท่าน อน.ปิยนุช,  กรรมการท่านอ่ืนรายงาน  
ในการประชุมคร้ังต่อไป 

1.5.2. วนัท่ี 30 สิงหาคม 2567  สมาชิกได้ร่วมโครงการส่งมอบขาเทียม
โครงการโอกาสกา้วเดินฯ ใน ปี 2567 - 2568  จ านวน 3 ขา  ผูรั้บผิดชอบ คือ อน.สมภพ                        
ชุติชยัศกัดา 

1.5.3 ขอขอบคุณสมาชิกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  สโมสรคู่มิตรจอนจูดง                 
ท่ีร่วมโครงการบ าเพ็ญประโยชน์  " ช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบอุทกภยั  ภาคเหนือ  
บริจาค 5,000 บาท  เป็นเงินสด 3,000 บาท เคร่ืองอุปโภคบริโภค 2,000 บาท 

- ขอช่ืนชม  ผชภ.ปฐมพร  ท่ีได้คิดกิจกรรมช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์  
ประชาชน  สอดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งรวดเร็ว 

1.6 ในส่วนการบริหารงานภาพลกัษณ์  30 สิงหาคม  2567 ในการส่งมอบโครงการ  
GG 2456365  โครงการมอบเคร่ืองมือทางการแพทยต์ูอ้บขาเทียม Infrared ให้โรงพยาบาล
ราชบุรี นายก็ไดข้อความร่วมมือโรตารีนิวส์ไทยแลนด์ ขออนุญาตเชิญอดีตนายกอาภรณ์  
หนูห้อง  มาช่วยถ่ายทอดสดเผยแพร่กิจกรรมของสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  และสโมสร               
คู่มิตรเจินจูตะวนัออก  การเผยแพร่มีจ านวนผูช้ม 2,000 กวา่วิว  ตามท่ีนายกส าเนาภาพและ   
ยอดวิวรายงานในไลน์หอ้งท างาน 

 

- เลขานุการแจง้ข่าวสาร (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)   
  -  ผชภ.ปฐมพร  ทางสภาผูว้า่การภาค ไดห้ารือร่วมกนั  ก าหนดพื้นท่ีใหม่  

เม่ือก่อน 1 พื้นท่ีมีประมาณ 10 สโมสร   
ในปีหน้าสโมสรโรตารีแก่นจันทน์จะอยู่พื้นท่ี 20  แต่จ านวนสโมสร                        

ในจงัหวดัราชบุรีเท่าเดิม  ไดแ้ก่  สโมสรแก่นจนัทน์  สโมสรราชบุรี  สโมสรพลอย  และ
สโมสรหลกัเมืองราช  เร่ิมใชปี้  2568 - 2569   

 

วาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  5/ 2567 - 2568    
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            - ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้ไม่มีการแกไ้ข   จึงมีมติรับรอง
รายงานการประชุม  คร้ังท่ี 5/ 2567 - 2568 
วาระที่  3      เร่ืองพิจารณา / เร่ืองสืบเน่ือง 

       1.โครงการโคกหนองนาโรงเรียนวดัน ้าพุ   
-  อน.วชัิยดิษฐ์     ทางโรงเรียนไดเ้ขียนโครงการเรียบร้อยแลว้   โดยไดน้ าลง 

ไลน์กลุ่มให้สมาชิกได้อ่านแล้ว  ซ่ึงได้เป็นรูปเป็นร่างและได้ให้ค  าแนะน าเร่ืองของ
งบประมาณให้เปิดกวา้งส าหรับเอกชนหรือองค์กรอ่ืนท่ีจะสนับสนุน  นอกเหนือจาก
งบประมาณท่ีโรงเรียนตั้งไว ้  

ขณะน้ีระบบสูบน ้ าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้  พร้อมท่ีจะปล่อยน ้ า   ซ่ึงทาง
โรงเรียนตอ้งการโรงเล้ียงเห็ด  และเล้ียงไส้เดือนดิน   

ทางสโมสรมีงบประมาณไม่มาก  จึงสามารถสนบัสนุนไดใ้นบางเร่ือง 
2.การอบรมไรล่า  (วันที่  19 - 22  ตุลาคม  2567 ) 
- ผชภ..ปฐมพร ขณะน้ีเปิดรับสมคัรแลว้ ยอดผูส้มคัร ณ ปัจจุบนัประมาณ              

20 กว่าคน  ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมต้น โดยได้ร่างการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการด าเนินการ                     
ตามเอกสารแจกในท่ีประชุม   

- อน.ประลอง  เสนอเพิ่มคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม  โดยมี รทร.นนัทิพร  
เป็นประธาน  และเพิ่ม ผชภ.ปฐมพร  ในฝ่ายสถานท่ี 

- นย.พสิมัย  ฝ่ายตอ้นรับเพิ่ม แอนน์ลินจง ขอเชิญชวนสมาชิกมาร่วมตอ้นรับ
ในวนังาน 

3.โครงการบ้านปันสุข    
- อน.ประลอง   วนัศุกร์ท่ี 6 กันยายน  2567  เวลา 11.00 น.  นัดหมายกับ  

อน.ณฐัพร  ท่ีบา้นปันสุข   
 

วาระที่ 4  รายงาน และ/ หรือ น าเสนอเกีย่วกบักจิกรรมของแต่ละฝ่าย       
        4.1 ประธานฝ่ายบริหารจดัการสโมสร (อน.ชยัยงค)์                        -ไม่มี 
        4.2 ประธานฝ่ายพฒันาสมาชิกภาพสโมสร  (อน.ปิยนุช)    -ไม่มี 
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        4.3 ประธานฝ่ายมูลนิธิสโมสร (อน.ศิริลกัษณ์)              -ไม่มี 
        4.4 ประธานฝ่ายภาพลกัษณ์สโมสร (อน.มนตช์ยั)            -ไม่มี 
       4.5 ประธานฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน์ (อน.สัมพนัธ์)             -ไม่มี 
       4.6 ประธานอนุกรรมการพฒันาเยาวชน ชนรุ่นใหม่ (อน.อภิวฒัน์)        -ไม่มี 
       4.7 ประธานอนุกรรมการโกลบอลแกรนท/์ขาเทียม/ต่างประเทศ (อน.สมภพ)   

                  -ไม่มี                        
            4.8 เหรัญญิก   (อน.กรรณิกา)       -ไม่มี                       

วาระที่ 5    เร่ืองอ่ืนๆ   
    - อน. ปฐมพร : ตามท่ีไดจ้ดัโครงการ  “ชาวราชบุรีรวมใจช่วยผูป้ระสบภยั                 

น ้ าท่วม”  ยอดผูบ้ริจาคจ านวน 160,000 บาท  เคร่ืองอุปโภค - บริโภค ประมาณ  200,000 - 
300,000 บาท  รวมทั้งส้ิน 450,000 บาท โดยส่งมอบให้สโมสรโรตารีในจงัหวดัสุโขทยั                
6  สโมสร  เป็นผูด้  าเนินการน าไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วมต่อไป 

- อน.วเิชียร   เสนอท่ีประชุม ใหจ้ดัมอบขาเทียม 1 ขา  ตอนท่ีผูว้า่การภาคมา 
ตรวจเยีย่มสโมสร  จ านวน  1 ขา  ราคา  6,000  บาท 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามเสนอ โดยบรรจุการมอบขาเทียม  เป็นกิจกรรม
หน่ึงในการเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางของผูว้า่การภาค 

- อน.ปฐมพร   โครงการท่ีคณะกรรมการได้ตั้ งไว้ในเดือนกันยายน  คือ
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอาย ุ และโครงการดนตรีเยาวชน   

   ส าหรับโครงการดนตรีเยาวชนเคยจดัท่ีห้างโรบินสัน  แต่ปีน้ีไม่สามารถจดัได ้  
เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ี   จึงเห็นควรจดัท่ีอ่ืน   

นอกจากน้ีย ังมีกิจกรรมท่ีต้องจัดต่อไป ได้แก่ END  POLIO  และถนน               
ปลอดเหตุชีวิตปลอดภยั  

- อน.วชัิยดิษฐ์   ขณะน้ีไดเ้ร่ิมด าเนินการโครงการ Safe road  Safe life  แลว้  
โดยไดห้ารือกบัส านกัป้องกนับรรเทาสาธารณภยัไดใ้หแ้นวทางดา้นการจดัอบรมเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณาวา่จะปรับเปล่ียนอยา่งไร  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
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- นย.พิสมัย  แผนงานโครงการในปี  2567 - 2568  ท่ีจะด าเนินการ  เน่ืองจาก 
งบประมาณมีจ ากดั  จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับบางอย่าง และเพิ่มบางอย่างท่ีจ าเป็น  ซ่ึงจะ
บริหารใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย 7  เป้าหมายท่ีโรตารีก าหนด   

ดังนั้ น  ในวันอังคาร ท่ี   10   กันยายน  2567   จึ งขอ เ รียนเ ชิญคณะ
กรรมการบริหารแต่ละฝ่ายประชุมพิจารณาหารือแผนการด าเนินงาน 5 ฝ่าย รวมทั้ ง
โครงการ                         และกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีบริหารน้ี 

- อน.ประลอง   ขอให้นายกเป็นผูพ้ิจารณาว่าเห็นควรจดักิจกรรมตามแผนท่ี
ก าหนดไวเ้ม่ือไหร่  อยา่งไร  

ส าหรับปฏิทินการเยี่ยมสโมสรของผูว้่าการภาคเดือนพฤศจิกายน 2567                    
จะผนวกกิจกรรมเขา้ไปดว้ย   

ส่วนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  มีการปลูกตน้ไมท่ี้โรงเรียน  ประธาน
แอนน์วีณาไดอ้นุเคราะห์ตน้ไม ้ เป็นกิจกรรมท่ี 7  ซ่ึงไดท้ าแลว้   

- อน. ปฐมพร  เสนอให้จดัประชุม Club  essembly  พิจารณาโครงการต่างๆ       
ในการประชุมคร้ังต่อไป 

 

เวลา  21.00  น. ประธานกล่าวปิดประชุม 
 
 
ลงช่ือ...............................ผูบ้นัทึกการประชุม    ลงช่ือ................................. ตรวจรายงาน         
    (นางสาวสุจิตรา  เนตรอุบล)              (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)  
           เจา้หนา้ท่ีสโมสร            เลขานุการสโมสร 
 
 
                  ลงช่ือ.....................................ประธานท่ีประชุม 
                                                   (นย.พิสมยั  จนัทน์ปิตุ)   
                 นายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ปี  2567 - 2568 
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